

# SUPER ออกหุ้นกู้ 3.6 หมื่นล. เปลี่ยนชื่อบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจ

ผู้จัดการรายวัน 360 - “จอมทรัพย์ โลจายะ” ลั่น “ซูเปอร์บล็อก” พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเต็มเหนี่ยว ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวออกหุ้นกู้วงเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ขณะที่สถาบันการเงินพร้อมหนุนเต็มที่ เหตุมั่นใจในศักยภาพธุรกิจ หลังโชว์ผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2560 กำไรสุทธิพุ่งจากปีที่ผ่านมา ส่วนปี 2561 ปีกรงรายได้โตเกินร้อยละ 25 พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ใหญ่โตกว่าเดิม “ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น”

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยาวต่อไปในอนาคต โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3.6 หมื่นล้านบาท มีเป้าหมายหลักคือเป็นการปรับโครงสร้างเงื่อนไขและต้นทุนทางการเงินให้ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำลง เสริมสร้างกระแสเงินสดให้รองรับการขยายงานของบริษัทฯ ขยายการลงทุนในอนาคต

ปัจจุบัน SUPER มีหลายโครงการที่ผุดขึ้นพร้อมๆ กัน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดปัญหาการเงินสะดุด เพราะสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ไว้หมด

แล้ว โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 240 เมกะวัตต์ จะลงทุนก่อสร้างราว 8,500 ล้านบาท มีพันธมิตรจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยจะเป็นผู้ทำ turn-key ทั้งหมด ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นของเสียอันตราย กำลังการผลิตเสนอขาย 9.9 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสระแก้ว ใช้เงินลงทุนก่อสร้างราว 1,300 ล้านบาท และมีเป้าหมายที่จะดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 นี้

พร้อมกันนี้ SUPER ได้จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนในการขยายการลงทุนออกไปสู่ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียภายในปี 2563

ส่วนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรักเจอร์ฟันด์) มูลค่า 9,000-10,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ได้มีแนวคิดล้มเลิกการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะนี้รอเพียงความชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่ของการตั้งกองทุนอินฟราสตรักเจอร์ฟันด์.